



ที่ กร ๐๐๐๗/๙๗๑๐

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์  
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘ ร่วมจัดทำโครงการสวนจันทน์ของพ่อสานต่อความยั่งยืน ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ในพื้นที่สวนของพ่อตั้งอยู่ที่ ๗๔/๑ หมู่ ๘ บ้านทุ่งไตนวด ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๐๐๐๗/ว๒๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘  
๒. กำหนดการโครงการสวนจันทน์ของพ่อสานต่อความยั่งยืน นบร. ๘ ในพื้นที่สวนของพ่อตั้งอยู่ที่ ๗๔/๑ หมู่ ๘ บ้านทุ่งไตนวด ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้แจ้งผลการคัดเลือกให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงานในต่างจังหวัด และต่างประเทศ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กปร. ขอเรียนให้ทราบว่า การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาตัวอย่างในระดับพื้นที่ จำนวน ๑ โครงการ โดยการน้อมนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ สืบสาน และต่อยอดพัฒนา โดยนำเสนอโครงการฯ ดังกล่าว ในวันมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาตัวอย่างในระดับพื้นที่ คือ “โครงการสวนจันทน์ของพ่อสานต่อความยั่งยืน นบร. ๘ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ในพื้นที่สวนของพ่อตั้งอยู่ที่ ๗๔/๑ หมู่ ๘ บ้านทุ่งไตนวด ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำนักงาน กปร. จึงขอความอนุเคราะห์ได้โปรดอนุมัติให้บุคลากรในสังกัด (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เดินทางไปร่วมจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ ครั้ง (ดังรายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต้นสังกัด

/จึงเรียนมา....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ร่วมเดินทางไปจัดทำโครงการฯ ดังกล่าวกับคณะฯ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบูรณ์ วงศ์กาด)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองพัฒนาศึกษากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๗ ๘๕๕๐, ๐๒ ๔๔๗ ๘๕๐๐ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐๒ ๔๔๗ ๘๕๕๑

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	นายภมร ปัตตาวะตัง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมการข้าว
2	นายสำราญ อินแถลง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมการข้าว
3	นายมนตรี มณีวงษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและ จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22	กรมชลประทาน
4	นายสมศักดิ์ วิจิธเกตุรวงศ์	หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	กรมชลประทาน
5	นายพีรสิทธิ์ อนันต์วณิชชชา	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กองประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรมชลประทาน
6	นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำสำนักชลประทานที่ 15	กรมชลประทาน
7	นายสุชาติ กาญจนวิสัย	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี	กรมชลประทาน
8	นายนพดล น้อยไพโรจน์	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กุมภวาปี	กรมชลประทาน
9	นายสรศักดิ์ เทวะผลิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
10	นางสาวสลักจิตร์ ไอ่พารกิจกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
11	นางพรอัปสร นิลจินดา	นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ	กรมประชาสัมพันธ์
12	นายปรีชา พาชื่นใจ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กรมประมง
13	นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	กรมปศุสัตว์
14	นายกรัณย์พล แสงทอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรมป่าไม้
15	นางสาววาสนา วงษ์รัตน์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
16	นายอาจณรงค์ สัตยพานิช	ผู้ตรวจราชการกรม	กรมการพัฒนาชุมชน
17	นายอาทิตย์ สุขเกษม	ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน
18	นายชลธิ นุ่มหนู	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จันทบุรี	กรมวิชาการเกษตร
19	นายอานันต์ หุ่นหลา	ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กอง ส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการ พื้นที่และวิศวกรรมเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร
20	นางपालลิน พวงมี	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี	กรมส่งเสริมการเกษตร
21	นางกัญญา ภัทรวนาคุปต์	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์เชี่ยวชาญ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
22	นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมหม่อนไหม
23	นายชัยพิชิต สอนสมนึก	เจ้าพนักงานป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24	นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
25	พันเอกภูพานา ชูตินันท์	รองผู้อำนวยการส่งกำลังบำรุงพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงกลาโหม
26	นางสาวนฤมล สงวนวงศ์	ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรวิชาการ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27	นายพูลลาภ อุไรงาม	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28	นายวิวัฒน์ชัย พันธุ์ว่า	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29	นายชำนาญ ฝึกคง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30	พันเอกณัฐพล ดิษยบุตร	ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา สำนักกิจการพลเรือนทหารบก	กองทัพบก
31	นายยุวพล วัตฤ	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
32	นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท อสมท จำกัด
33	นายไชยยา เรืองดี	ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
34	นายสรรศุกร วิชพันธ์	ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา	มูลนิธิชัยพัฒนา
35	นาวาอากาศเอกประสงค์ หิรัญญการ	รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง	ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
36	นายรัฐ เกวานันท์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
37	นายแทน รังเสาร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
38	นายวีระชัย ฤทธิศรี	นักวิชาการเกษตร	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
39	นายเกื้อกุล มานะสัมพันธ์สกุล	นายช่างชลประทาน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
40	นางกัญญารัตน์ สุนทรา	นักวิชาการประมง	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
41	นางอภิสมมา โพธารากุล	นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
42	นางวาสนา อีรนิติ	นายกเทศมนตรีตำบลห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
43	นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน กปร.
44	นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน กปร.
45	นายธนศ มณีกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน กปร.

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
46	ว่าที่พันตรีศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
47	นายบุญชูบ ส่งตระกูลศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
48	ว่าที่ร้อยตรีจิรภัทร โชติพิมาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
49	นางพนิดา โตพ่วง	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
50	นายศิริชัย เรืองฤทธิ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## กำหนดการ

โครงการสวนจันทน์ของพ่อสานต่อความยั่งยืน  
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ในพื้นที่สวนของพ่อตั้งอยู่ที่ ๗๔/๑ หมู่ ๘ บ้านทุ่งไตนด  
ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นปร.) รุ่นที่ ๘

---

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

-สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการ

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

-ดำเนินการทำฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการปลูกป่า

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

- ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกติดตามประเเมนผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงาน  
ในภาพรวมของโครงการ

---